



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 7 - 13 กันยายน 2554

กรม.ท่อม 4.3 แสหลล้าหรับจ้ำนห้้า

น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมกรม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการรับจ้ำนห้้าเปลือกนหปี ปีการผลิต 2554/2555 ตามข้อเสนอของ คณะกรรมาการนโยบายห้้าแห่งชาติ (กขช.) ระยะเวลาเริ่มตันโครงการตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2554 -วันที่ 29 ก.พ. 2555 มีระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือนนับจากวันรับจ้ำนห้้า วงเงินที่ใช้ดำเนินโครงการรวม 4 แสหลล้าบาท

สำหรับรายละเอียดราคารับจ้ำนห้้าได้กำหนดชนิดห้้าเปลือกนหปีความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 1.ห้้าเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 20,000 บาท 2.ห้้าเปลือกหอมจังหวัด ต้นละ 18,000 บาท 3.ห้้าเปลือกปทุมธานี ต้นละ 16,000 บาท 4.ห้้าเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 10% ต้นละ 16,000 บาท 5.ห้้าเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น 10% ต้นละ 15,000 บาท 6.ห้้าเปลือกเจ้า 100% ต้นละ 15,000 บาท 7.ห้้าเปลือกเจ้า 5% ต้นละ 14,800 บาท 8.ห้้าเปลือกเจ้า 10% ต้นละ 14,600 บาท 9.ห้้าเปลือกเจ้า 15% ต้นละ 14,200 บาท และ10.ห้้าเปลือกเจ้า 25% ต้นละ 13,800 บาท

ทั้งนี้ การรับจ้ำนห้้าดังกล่าวจะไม่จำกัดทั้งปริมาณห้้าเปลือกที่จะเข้าโครงการรับจ้ำนห้้า และปริมาณห้้าเปลือกที่เกษตรกรแต่ละรายจะนำเข้ามาเข้าโครงการ แต่ต้องเป็นห้้าเปลือกที่เกษตรกรปลูกเองในฤดูการผลิต 2554/2555 และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง

แหล่งห้้าจากที่ประชุม กล่าวว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในโครงการรับจ้ำนห้้าเปลือกนหปี 2554/2555 ของหน่วยงานต่างๆ มีวงเงินรวม 435,547.647 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 105 ล้าน บาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"ไรซ์บอร์ด"เตรียมขงรัฐบาลระบายสต็อกห้้าโปร่งใส

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมตัวแทนภาคเกษตรเกี่ยวข้องกับห้้าทั้งระบบ ทั้งกลุ่มชาวนา โรงสี และผู้ส่งออก โดยได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการห้้า (ไรซ์บอร์ด) โดยมีตนเป็นประธาน ส่วนกรรมการเป็นตัวแทนจาก3 ฝ่าย พร้อมกับพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อให้การแก้ไขปัญหห้้าไทยอย่างยั่งยืน โดยมุ่งในเรื่องการผลิต สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านอาหาร โดยจะมีแผนระยะสั้นและระยะยาว เสนอนำเสนอรัฐบาลในโอกาสต่างๆ ต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้หารือกันเรื่องผลกระทบจากโครงการรับจ้ำนห้้าในราคาสูงว่าจะมีทางออกและแนวทางในการเตรียมการรับมือกันอย่างไร โดยมีข้อสรุป คือ ต้องการให้รัฐบาลจัดการสต็อกห้้าให้มีประสิทธิภาพ โดยควรมีการระบายห้้าแบบเปิดประมูลทั่วไป ขายแบบเสรีและโปร่งใส ควรระบายสม่ำเสมอ ซึ่งภายใน 1-2 สัปดาห์จะนำเสนอกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ห้้าในปัจจุบัน

ส่วนแนวคิดที่เสนอให้มีการระบายห้้าเสื่อมสภาพในสต็อกรัฐบาลเพื่อทำอาหารสัตว์นั้น ต้องขึ้นอยู่กับราคาและคุณภาพห้้า ซึ่งในแต่ละปีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะใช้ห้้าเป็นวัตถุดิบประมาณ 1 ล้านตัน หากได้ราคาดี ก็ยอมส่งผลดีต่อราคาอาหารสัตว์ที่จะไม่ปรับราคาสูงขึ้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ในการหารือเพื่อแต่งตั้งไรซ์บอร์ดนั้น ได้มีการถกเถียงกันอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นการรับจำนำข้าวราคาสูง โดยผู้ส่งออกไม่เห็นด้วย เพราะการตั้งราคาสูงจะกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย และยังได้มีการแสดงความกังวลถึงราคาข้าวในประเทศที่จะปรับตัวสูงขึ้น โดยการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าตันละ 1.5 หมื่นบาท จะทำให้ข้าวสารปรับราคาเป็นกิโลกรัม (กก.) ละ 24 บาท บวกค่าการตลาดแล้วทำให้ราคาขายถึงมือผู้บริโภคจะปรับเป็นกก.ละ 30 บาท

ที่มา ASTVผู้จัดการรายวัน

คาดส่งออกข้าวปีหน้าอาจหดตัวร้อยละ 30-40 เพราะจำนำข้าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุการส่งออกข้าวไทยปีหน้าอาจลดลงร้อยละ 30-40 จากปีนี้ที่คาดว่าจะส่งออกได้กว่า 10 ล้านตัน เหตุผลเพราะนโยบายการรับจำนำข้าวที่จะเริ่มวันที่ 7 ต.ค. นี้จะส่งผลให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้น และลูกค้าจะหันไปซื้อจากประเทศคู่แข่งแทน

นายชูเกียรติ กล่าวว่ ได้ให้ข้อมูลความเป็นห่วงเรื่องการส่งออกข้าวไทยในปีหน้า ให้แก่ทางรัฐบาลไปแล้ว แต่เมื่อรัฐบาลจะเดินหน้าต่อ ก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบตามมามากนัก รวมไปถึงต้องหาทางป้องกันการคอร์รัปชันให้ได้ อย่างไรก็ตาม ผลเบื้องต้นในขณะนี้คือ ผู้ส่งออกข้าวว่างงาน ไม่มีการรับคำสั่งซื้อ-ขายข้าวล็อตใหม่ สำหรับข้าวที่จะออกมากฤดูกาลใหม่ เพราะทราบดีอยู่ว่าต้นทุนข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นจากการรับจำนำ ซึ่งหากคำนวณตามราคารับจำนำและไม่ขาดทุน ข้าวขาวจะต้องปรับขึ้นไปอยู่ที่ 800 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ข้าวหอมมะลิ 1,400 ดอลลาร์/ตัน จากที่ขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 600 ดอลลาร์/ตัน และ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ตามลำดับ ในขณะที่คาดว่าราคาเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่ 530 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ตามลำดับ

“หากราคาข้าวไทยพุ่งสูงตามที่คาดการณ์ ลูกค้าต่างประเทศจะหันไปหาผู้ส่งออกอื่นแทน เช่น ฮองกง หันไปซื้อข้าวหอมจากเวียดนาม-กัมพูชา เพราะราคาเพียง 600-700 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และหากลูกค้ายอมรับข้าวหอมของคู่แข่งแล้ว จะเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมากินข้าวไทยก็คงจะลำบาก” นายชูเกียรติกล่าว

นายชูเกียรตียังกล่าวด้วยว่า เป็นเรื่องตลกหากรัฐบาลจะมีแนวคิดในเรื่องจัดตั้งบริษัทส่งออกข้าวในสตอกที่รับจำนำ ซึ่งน่าเป็นห่วงว่าจะทำได้หรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่ารัฐไม่ได้เชี่ยวชาญและคล่องตัวเหมือนกับเอกชน แล้วจะขายแข่งกับเอกชนได้อย่างไร ซึ่งหากรัฐขายได้ก็คงจะขาดทุนมหาศาล และเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินงบประมาณของรัฐทั้งสิ้น โดยในขณะนี้ภาคเอกชนคงจะต้องเฝ้าดูผลของนโยบายรับจำนำข้าวว่าจะออกมาในรูปแบบใด

ที่มา สำนักข่าวไทย

“กิตติรัตน์” รับแนวคิดข้าวแลกน้ำมันเป็นไปได้ แต่ขอศึกษารายละเอียดก่อน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เสนอแนวทางนำข้าวแลกน้ำมัน ว่า ในขณะนี้นายพิชัย ยังไม่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวมาให้พิจารณา แต่ในหลักการยอมรับว่าสามารถดำเนินการได้ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน แต่จะสามารถดำเนินการเป็นนโยบายเลยหรือไม่ ต้องมีการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ก่อน ทั้งนี้ยืนยันหากศึกษาแล้วพบว่าสามารถดำเนินการได้ จะไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอน เพราะการเจรจาที่จะต้องดำเนินการนั้น รัฐบาลไทยจะต้องดูแลให้เกิดความเหมาะสมในเรื่องปริมาณข้าวที่ต้องแลกกับปริมาณน้ำมันที่นำเข้ามา

สำหรับในการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ในวันพรุ่งนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การรับจำนำข้าว ทั้งเรื่องราคารับจำนำและรายชื่อคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กชช. ทั้ง 6 ชุด รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการ อคส. ใหม่หลังจากที่ล่าสุด คณะกรรมการทั้งชุดยื่นใบลาออก โดยมีรายงานว่า นายอนุกุล แต้ยมประเสริฐ ผู้อำนวยการ อคส. จะยื่นใบลาออกในวันพรุ่งนี้

และในงานสัมมนาเรื่อง Eyes on Africa จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก นายกิตติรัตน์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จับตา คว้าโอกาส ตลาดแอฟริกา” ว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงตั้งเป้าการส่งออกในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 15 เช่นเดิม แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังคงไม่ฟื้นตัวขึ้น ทั้งสหรัฐ ยุโรป เนื่องจากที่ผ่านมามีไทย ได้หาตลาดการส่งออกใหม่ ๆ มาทดแทนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา ที่ยังมีการนำเข้าสูง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายในการส่งออกสินค้าไปแอฟริกาในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 10 ของการส่งออกทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่า 7624 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับแอฟริกาในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ไทยได้ดุลการค้าถึง 3,009.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2554 จำนวน 4404.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.51 และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 1395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 46.47 โดยสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวการส่งออกได้แก่ ข้าว เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และส่วนประกอบ และเม็ดพลาสติก โดยประเทศในภูมิภาคแอฟริกาที่ไทยส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย อียิปต์ กานา และโกตดิวัวร์

พร้อมกันนี้แอฟริกายังเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เพราะมีประชากรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีประชากรกว่า 930 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมามีภูมิภาคนี้ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ โดยในปี 2554 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ คาดการณ์ว่า แอฟริกาจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 5.2 ซึ่งในปัจจุบันประเทศในภูมิภาคแอฟริกา มีนโยบายสนับสนุนและเปิดรับนักลงทุนเข้าไปลงทุน จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทย เนื่องจากสินค้าไทย เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของชาวแอฟริกา

ที่มา สำนักข่าวไทย

กิตติรัตน์ เล็งโรดโชว์ขายข้าว พาณิชย์ชงกชช.เคาะราคาจำหน่าย

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (กชช.) ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันที่ 9 ก.ย. จะพิจารณาหลักเกณฑ์การรับจำหน่ายข้าวเปลือกหน้าปี ฤดูแล้ง 2554/2555 ซึ่งจะมีการเสนอราคาจำหน่ายข้าวเปลือกแต่ละประเภทและชนิด ให้ กชช.อนุมัติ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะมาดูแลตั้งแต่การรับจำหน่ายไปจนถึงการตลาด เพื่อให้ครอบคลุมการรับจำหน่ายทั้งหมด สำหรับราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดที่จะให้ กชช.อนุมัติ ประกอบด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 2 หมื่นบาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัดต้นละ 1.8 หมื่นบาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีต้นละ 1.6 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวต้นละ 1.6 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเหนียวละต้นละ 1.5 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเจ้า 100% ต้นละ 1.52 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ต้นละ 1.5 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเจ้า 10% ต้นละ 1.48 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเจ้า 15% ต้นละ 1.44 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเจ้า 25% ต้นละ 1.4 หมื่นบาท

ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายข้าวดังกล่าวคำนวณตามพื้นฐานของกลไกตลาดข้าวแล้ว ซึ่งที่ประชุมอาจมีการพิจารณาเพิ่มหรือลดได้ ส่วนข้อเสนอของกลุ่มโรงสีที่ให้เพิ่มราคาข้าวบางชนิดขึ้นมาและเปิดรับจำหน่ายแบบยุ่งฉาง ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของ กชช.ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ กลุ่มโรงสีได้เสนอราคาจำหน่ายในการประชุมร่วมกับกรมการค้าภายในเมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยเสนอราคาจำหน่ายสูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์จะเสนอในการประชุมวันนี้

นายยรรยง กล่าวว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาทุจริตในโครงการรับจำหน่ายนั้น จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบโครงการรับจำหน่าย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมด้วย ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะนโยบายรัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.เปิดเผยว่า การประชุม กชช.จะมีการพิจารณา รายละเอียดโครงการรับจำนำข้าวในปี ฤกษ์กาลผลิต 2554/2555 ทั้งในเรื่องของราคารับจำนำข้าวเปลือก เงินสินเชื่อ หมุนเวียนที่จะใช้ในการรับจำนำ และระยะเวลาเริ่มต้นโครงการในวันที่ 7 ต.ค.นี้ รวมไปถึงการตัดสินใจว่าจะรับจำนำ จำนำไปประทวนอย่างเดียวหรือจำนำทั้งยุ่งฉางหรือจำนำทั้งยุ่งฉางข้าวบางชนิด

เขากล่าวว่า กชช.จะมีการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยอาจจะมีการขยายกรณีปัญหาความเสี่ยงที่นักวิชาการออกมาวิเคราะห์ขึ้นมาหรือด้วย โดยราคารับจำนำจะเป็นราคาที่คำนวณจาก ต้นทุนเฉลี่ยระหว่างพื้นที่ 20-30 ไร่ต่อครอบครัวบวกกับกำไร เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ตลอดฤดูกาล เพาะปลูก เมื่อเทียบเคียงกันแล้วจะสอดคล้องกับรายจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

"ในการประชุม นายกช อาจจะให้นโยบายกำกับ พร้อมชี้แจงเรื่องที่เป็นห่วง ขั้นตอนการรับข้าว การสีแปร และการบรรจุถุงข้าวบางชนิดที่จะช่วยเหลือผู้บริโภค รวมถึงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และเรื่องของการทำงาน ร่วมกันกับผู้ส่งออก" นายกิตติรัตน์กล่าว

นายกิตติรัตน์ กล่าวอีกว่ามีแผนที่จะเดินทางไปอธิบายให้กลุ่มผู้ซื้อในต่างประเทศเข้าใจว่า การรับจำนำข้าว ในราคาดังกล่าว ไม่ได้มีเจตนาที่จะปั่นราคาข้าว เพียงแต่ต้องการให้เกษตรกรมีส่วนต่างต้นทุนที่มีชีวิตอยู่ได้อย่างมี คุณภาพตามปกติ จึงมั่นใจว่าผู้ซื้อคงเมตตาชาวนาที่ปลูกข้าว เพราะถ้าขายต่ำกว่าต้นทุนต่อเนื่องเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ พื้นที่เพาะปลูกก็จะหดไปเรื่อยๆ ส่วนจะเดินทางไปประเทศไหนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะเกรงว่าจะประเทศ ผู้ค้าข้าวรายอื่นตัดหน้า และที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปเจรจากับผู้ซื้อในประเทศจีนแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

"ความจริงแล้วราคาข้าวที่จะเพิ่มขึ้นจากนโยบายรับจำนำ เมื่อคำนวณเป็นราคาข้าวสารต่อถุงจะมีราคา เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น แต่เมื่อหุงออกมาเป็นจานแล้วเหลือจานละนิดเดียว ดังนั้น จึงไม่ต้องตกใจว่าข้าวแพงจะปรับราคา ขึ้นมาก เพราะบวกขึ้นมาจานละไม่ถึง 50 สตางค์ เหมือนกับราคาข้าวสารที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อแปรมาเป็นขนมปังต่อแผ่น แล้วเพิ่มขึ้นไม่มาก จึงเชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำนั้นมั่นใจว่าขายได้ และจะพยายามทำสุดความสามารถให้สิ่งที่ เกษตรกรได้รับมาจากที่ผู้บริโภคปลายทางยินยอมพร้อมใจจ่ายราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพข้าวของไทย"

เขากล่าวว่า มาตรการกำกับดูแลป้องกันการขึ้นราคาอาหารของพ่อค้าแม่ค้า ภายหลังจากดำเนินโครงการรับ จำนำนั้น ไม่อยากให้เกิดว่ารัฐบาลต้องเข้าไปกำกับ เพราะพ่อค้าก็ต้องแข่งขันกันอยู่แล้ว แต่หากจะมีการปรับราคาจริง เชื่อว่าจะเป็นไปตามราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อยากเชิญชวนให้พ่อค้าแม่ค้าคำนึงถึงต้นทุนในหลักหน่วยที่เพิ่มขึ้น เช่น หากขึ้นราคาข้าวแคงควรเพิ่ม 1-2 บาท ไม่ใช่ขึ้นทีละ 5-10 บาทเหมือนเมื่อก่อน

สำหรับกรณีที่ต้องระหว่างประเทศเป็นว่าหากมีการปรับราคาข้าวจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น นายกิตติรัตน์ กล่าวไว้ว่า เมื่อก่อนข้าวสารขึ้น ยังไม่เห็นมีใครบ่น เรื่องนี้ขอสิทธิของชาวนาไทยคืนเท่านั้น หากข้าวขึ้นราคา 25,000 บาทก็คำนวณต้นทุนไม่ได้ ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง แต่ขออย่าว่าราคาี่คำนวณมาจากต้นทุนที่แท้จริง เกษตรกรไม่ควร จะต้องมาอดทนเพื่อให้คนทั้งโลกกินข้าวถูก จนรัฐบาลต้องเอาเงินไปชดเชยจำนวนมาก วันนี้ขอตั้งตัวเป็นตัวแทน ชาวนาไทยในการเจรจากับผู้ค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"เกษตรกรจนมากพอแล้ว นักวิชาการจะวิพากษ์วิจารณ์กัน ผมก็จะเอามาปรับใช้ ต้องให้กำลังใจกัน ซึ่งหาก โครงการประกันรายได้ทำแล้วมีคำตอบว่าทำอย่างไรให้ราคาดีกว่าผลส่วนต่างของเงินชดเชยเกษตรกร ผมก็ทำแบบ นั้นไปแล้ว แต่มันหาคำตอบไม่ได้ ผมไม่ได้ทำโครงการนี้มาให้ใครทุจริต ดังนั้น ถ้าใครคิดจะทำตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็น มโนกรรมที่ไม่ดี แต่ถ้าปล่อยเลยไปฉีกรวม กายกรรมก็ต้องมีเรื่องกับนโยบายรัฐบาลแน่นอน"

รองนายกฯ ยังกล่าวถึง แผนรองรับกรณีหากการรับจำนำข้าวในราคาสูง แล้วรัฐไม่สามารถส่งออกได้ ว่า มี แนวคิดส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวสลับกับการปลูกถั่วเหลือง ที่ผ่านมาก็ได้ประชุมร่วมกับสมาคมเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว เหลืองไปแล้วบางส่วน เพื่อหารือถึงแนวทางที่จะทำให้ราคาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

นอกจากจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ในทางทฤษฎีก็ทำให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับไนโตรเจนเพิ่มขึ้นด้วย แม้จะมีนักวิชาการบางส่วน ออกมาติงว่ารัฐไม่สามารถไปบังคับเขาได้ แต่ตนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ มีความเชื่อว่าหากทำให้ราคาผลผลิตดี ชาวนาก็จะหันมาปลูกเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ทำงานแล้วปล่อยให้ไปตามกลไกแล้วกลายเป็นปัญหาที่ทับถม

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยรายงานว่ารราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ และราคาจำหน่ายข้าวสารหน้าโรงสีมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องรับกับนโยบายจำหน่ายข้าวที่รัฐบาลกำหนดว่าจะประกาศในวันที่ 7 ต.ค.นี้ กล่าวคือราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ในเดือน ส.ค.ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ 12,922.40 บาท/ตัน จากราคาเฉลี่ยในเดือน ก.ค.อยู่ที่ 12,410.40 บาท/ตัน

ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าขยับมาอยู่ที่ระดับ 9,449.40 บาท/ตัน จากระดับ 9,031.60 บาท/ตัน ส่วนราคาข้าวสารหน้าโรงสีสำหรับข้าวหอมมะลิขยับเพิ่มมาเป็น 2,985 บาท/100 กก. จาก 2,933 บาท/100 กก. และข้าวเจ้า 100% ชั้น 2 ขยับขึ้นมาเป็น 1,626 บาท/100 กก. จากระดับ 1,583 บาท/100 กก.

ทั้งนี้ ต้นทุนข้าวสารคิดเป็น 80% ของต้นทุนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงทั้งหมด ที่เหลืออีก 20% เป็นต้นทุนด้านอื่น ส่งผลให้ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงมีแนวโน้มต้องทยอยปรับราคาจำหน่าย โดยสมาคมข้าวสารบรรจุถุง คาดว่าจะมีการทยอยปรับขึ้นของราคาจำหน่ายปลีกรข้าวสารบรรจุถุงประมาณ 15-20%

รายงานดังกล่าวคาดว่าราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจะปรับเพิ่มขึ้น 40-50 บาท/ถุง หรือประมาณ 8-10 บาท/กิโลกรัม ราคาข้าวขาวบรรจุถุงจะปรับเพิ่มขึ้น 20-30 บาท/ถุง หรือประมาณ 4-6 บาท/กิโลกรัม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

กชช.เปิดจำหน่ายข้าว 7 ตค.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบแนวทางการทำงานในที่ประชุมร่วมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ว่า การนำเอาระบบจำหน่ายข้าวกลับมาใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมฝากให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ดูแล กำกับ ติดตามให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเคร่งครัด และโปร่งใส มีการตรวจสอบที่ชัดเจน นำเอาประสบการณ์ ข้อดี และ ข้อเสีย ของโครงการรับจำนำเดิมมาปรับใช้ให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลและบริหารจัดการให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตภาพและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ให้ระยะการเพาะปลูกข้าวสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและปริมาณน้ำในการเพาะปลูก เน้นการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สำหรับงานที่สำคัญและเร่งรัดที่สุดของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ในขณะนี้คือการผลักดันให้เริ่มรับจำหน่ายข้าวในวันที่ 7 ตุลาคมนี้

ขณะที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.พาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กชช.) ว่า ที่ประชุมมีมติเริ่มรับจำหน่ายข้าวในวันที่ 7 ต.ค.พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ราคาข้าวในแต่ละชนิดและนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ย.

ทั้งนี้ ในส่วนของราคาจำหน่าย ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า อยู่ที่ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 5% ตันละ 14,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 10% ตันละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ตันละ 14,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25% ตันละ 13,800 บาท ข้าวเหนียว เมล็ดสั้น 16,000 บาท ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 18,000 บาท ข้าวหอมจังหวัด 18,000 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 16,000 บาท

สำหรับวิธีการรับจำหน่าย สำหรับข้าวเปลือกเจ้าจะรับจำหน่ายเฉพาะที่มีใบประทวน ส่วนข้าวหอมและข้าวเหนียว จะพิจารณาจำหน่ายที่ยังคง โดยจะพิจารณาแต่ละในพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงเวลานั้น และปริมาณที่

เกษตรกรจะมีสิทธิจะต้องได้รับการรับรองพื้นที่เพาะปลูกจากเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการนี้จะสิ้นสุด 29 ก.พ. 55

นอกจากนี้ จะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการภายใต้ กชช. อีก 6 ชุด ประกอบด้วย อนุกรรมการด้านการผลิต มีนายกิตติรัตน์ และนายธีระ วงศ์สมุทร รว.เกษตรฯ เป็นประธาน, อนุกรรมการด้านการตลาด มีนายภูมิ สารผล รว.พาณิชย์เป็นประธาน, อนุกรรมการติดตามกำกับดูแลรับจําหน่ายระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการเป็นประธาน, อนุกรรมการดูแลรับจําหน่าย, อนุกรรมการระบายข้าว อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การรับจําหน่าย ทั้ง 3 ชุด ดังกล่าวจะมีนายร.พาณิชย์ ดูแล

พร้อมทั้งจะขอความร่วมมือ 4 หน่วยงานส่งผู้ตรวจราชการมาตรวจสอบการทุจริต ประกอบด้วย จาก กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี และจะมี ผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ รวมถึงรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มาร่วมในการตรวจสอบด้วย

ในเรื่องของกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณจะมีเพียงกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายในที่จะเป็นตัวแทนของทุกหน่วยงานที่จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแทนหน่วยงานอื่นๆ

นายกิตติรัตน์ ยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการรับจําหน่ายข้าวให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและหากพบว่ามีทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องมีผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งปฏิเสธว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะมีการจัดตั้งบริษัทข้าวแห่งชาติ แต่พร้อมจะทำงานร่วมกับภาคเอกชน และมั่นใจว่าจะมีโรงสีรับจําหน่ายข้าวให้กับเกษตรกรได้ทุกคน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-8 ก.ย. 2554 มีจำนวน 127,528 ตัน มูลค่า 63.307 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 ก.ย. 2554 มีจำนวน 5.445 ล้านตัน มูลค่า 2.588 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย) เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ถึง 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมอาหารเวียดนามเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งที่ 7 สำหรับปี 2555-2558 ว่า เวียดนามจะพยายามส่งออกข้าวให้ได้ 6 ล้านตันต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าว ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรับประกันคุณภาพข้าว

สมาคมฯ ระบุว่า มาตรการสำคัญ 5 ประการที่จะนำมาใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อรับประกันประสิทธิภาพการส่งออกข้าว ประกอบไปด้วย

1. ปรับปรุงคุณภาพของข้าวโดยการคัดเลือกสายพันธุ์ กำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าวคุณภาพสูง และกำหนดขั้นตอนการสร้างตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
2. กระจายผลิตภัณฑ์ข้าวให้มีความหลากหลาย และขยายการส่งออกข้าวหอมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดส่งออกเดิม ขณะเดียวกันก็เปิดตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
4. เชื่อมโยงการผลิตกับการบริหารการตลาดและการบริโภคเพื่อรับประกันเสถียรภาพด้านราคาสำหรับเกษตรกร
5. รับประกันประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการส่งออกข้าวและการต่อต้านการทุบตลาด

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวแห่งประเทศไทยได้ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2554-2555 นี้ ประเทศพม่าจะสามารถส่งออกข้าวสารไปยังต่างประเทศได้สูงถึง 7.5 แสนตัน หรือมากกว่า ซึ่งจากปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศพม่าสามารถส่งออกข้าวได้ 5 แสนตัน สร้างรายได้เข้าประเทศ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการของสมาคมอุตสาหกรรมข้าว

ทั้งนี้ การส่งออกจริงจะมีปริมาณตัวเลขมากกว่านี้ เนื่องจากยังมีการค้าทางแนวชายแดนที่ไม่ได้มีการบันทึกอย่างเป็นทางการอีกมาก

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในพม่า ได้ระบุว่า สาเหตุที่สมาคมอุตสาหกรรมข้าวของพม่ามั่นใจเกี่ยวกับมาตรการการส่งออกข้าวในปีนี้จะดีขึ้นตามลำดับนั้น เนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลพม่าชุดใหม่ได้มีการประกาศลดภาษีส่งออกจาก 10% เหลือเพียง 7% ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะทำให้พม่าสามารถส่งออกข้าวได้มากขึ้น และยังเป็นการเอื้ออำนวยให้ผู้ส่งออกข้าวมีกำไรเพิ่มขึ้น และสามารถรับซื้อข้าวจากเกษตรกรได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วย

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกันยายน 2554 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2554/55 ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 458.38 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 451.2 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2553/54 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2554/55 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่ประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 139 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา อียิปต์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.75 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ เวียดนาม เกาหลีใต้ และบราซิล

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2554/55 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 456.01 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2553/54 ที่มีจำนวน 448.9 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 96.29 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 เป็น 98.65 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.01 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.06 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2554/55 คาดว่าจะมีปริมาณ 31.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 33.19 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.4 ล้านตัน จากที่ในปี 2553/54 มีการนำเข้าสูงถึง 2.2 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.2 ล้านตัน จากที่ในปี 2553/54 ที่คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 1.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.95 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.15 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.5 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.2 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.13 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2554/55 อินเดียจะส่งออก 3.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตันข้าวสาร ส่วนสหรัฐนั้นคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.4 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2554/55 คาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 8 ล้านตัน จากปี 2553/54 ที่คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออกประมาณ 1.0 ล้านตัน และพม่าคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA